



คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
วันที่ 444Y  
ครั้งที่ 204-ก-37  
เลข 15.20

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริหารการศึกษา (ท่าพระจันทร์) โทร. 3085-6

ที่ ศธ 0516.06/พ ๑. 793 วันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จาก  
วิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดว่าบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30% เป็นผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งข้อกำหนดการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30% แตกต่างจากข้อกำหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวมฉบับที่ 2-10) พ.ศ. 2556 ที่กำหนดว่า ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า 50% นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ยกเลิกสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30% และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ในการนี้ จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 มาพร้อมนี้

อนึ่ง ตามประกาศ ก.พ.อ. บทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก คือ ทำหน้าที่ออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ผล และสรุปผล และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50% ในแบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งคณาจารย์/ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*(Signature)*

(ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์)

เรียน คณบดี ผ่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผ่าน รก.เลขานุการคณะฯ

รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้ประชาสัมพันธ์

ในเว็บไซต์คณะฯ และแจ้งเวียนให้อาจารย์

ทุกท่านทราบต่อไป

*(Signature)*  
ททท แจ บิณามันต์โรจนกุลวิไล  
21 ต.ค. 57

ปิยะฉัตร

21 ต.ค. 57

*(Signature)*  
ททท บิณามันต์โรจนกุลวิไล  
21 ต.ค. 57



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์  
ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวมฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้กำหนดเรื่องลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไว้แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๕ และข้อ ๑๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ  
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เรื่องการนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
มาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี